

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.84 อ่อนตามภูมิภาค จับตา ปธ.เฟดแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปี

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.84 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 34.72 บาท/ดอลลาร์

เข้าเงินบาทอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังตลาดเสี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากผิดหวังกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ออกมา ซึ่งเป็นกรปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียงเล็กน้อย ขณะที่เมื่อคืนราคาทองคำร่วงลงแรง จึงคาดว่าวันนี้จะมี flow ฝั่งนำเข้าทองคำ

"เมื่อคืนทองคำร่วงไป 23 ดอลลาร์ วันนี้คาดว่าจะมี flow ฝั่งนำเข้าทองคำ เป็น flow ซื้อดอลลาร์ ขายบาท" นักบริหารเงินระบุขณะที่คืนนี้ ตลาดรอดิตตามถ้อยแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปี ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาสัญญาณแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบ 34.70-34.95 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (20 มิ.ย.) อยู่ที่ระดับ 1.96374% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 2.27255%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 141.59 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นที่ระดับ 141.62 เยน/ดอลลาร์

- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0916 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นที่ระดับ 1.0926 ดอลลาร์/ยูโร

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 34.763

บาท/ดอลลาร์

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (20มิ.ย.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.63 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.39 ล้านยูนิต จากระดับ 1.24 ล้านยูนิตในเดือนเม.ย.

- สหภาพยุโรป (EU) เตรียมจัดการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ในวันที่ 29-30 มิ.ย. โดยจะมีการหารือในประเด็นต่างๆ รวมถึงเรียกร้องให้จีนมีบทบาทในการยุติสงครามในยูเครน, แก้ไขปัญหาโลกร้อน และปรับสมดุลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ EU

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (20 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ เป็นปัจจัยจุดตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์
- นักวิเคราะห์จากคอมเมิร์ซแบงก์ ปรับลดคาดการณ์ราคาทองในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 โดยคาดว่าราคาทองจะอยู่ที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2,050 ดอลลาร์ พร้อมระบุว่า ราคาทองถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ค. และจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี
- นักลงทุนจับตาดนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะแถลงต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 21.00 น.ตามเวลาไทย และจะแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้ ในเวลาเดียวกัน เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้